



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook Fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดนนทบุรี



วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยมี นพ.จักรารุช เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นพ.จักรารุช เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงานว่า การศึกษาวิจัยเป็นรากฐานสำคัญ

ของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิกซึ่งมีการศึกษาวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับกันว่าความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำวิจัยในมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการนำคนมาทดลอง จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนที่เป็นอาสาสมัครวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นการรับประกันว่าสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และความอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาวิจัยและรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบันผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สนับสนุนทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม ตลอดจนผู้วิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การศึกษาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักจริยธรรม ผู้เกี่ยวข้องทั้งโครงการวิจัย จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันการแพทย์แผนไทย โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินงานวิจัย

กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาจากกรณีศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ผศ.ดร.ปาริณกุล ตั้งสุขฤทัย คณะแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการฝึกอบรมโดย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทย



